
-ส ำเนำ- 

รำยงำนกำรประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำฝำย 

สมัยสำมัญ  สมัยที่ 1 ประจ ำปี 2563 (ครั้งที่ 1) 

วันท่ี 12 กุมภำพันธ์ 2563   เวลำ 09.00 น.  

ณ ห้องประชุมองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำฝำย 

................................................................. 
 

ผู้มำประชุม 

ล ำดับที่ ชื่อ - สกุล ต ำแหน่ง ลำยมือชื่อ หมำยเหตุ 

1 นายส ารอง   บุญเกิน ประธานสภาฯ อบต.นาฝาย ส ารอง   บุญเกิน  

2 นางสุมาลี   ชัยณเสนสุข รองประธานสภาฯ อบต.นาฝาย สุมาลี   ชัยณเสนสุข  

3 นายชูวิทย์  ธงภักดิ์ เลขานุการสภา อบต.นาฝาย ชูวิทย์  ธงภักดิ์  

4 นายชาญ     แสงทับทิม สมาชิก อบต.นาฝาย หมูท่ี่ 1 ชาญ     แสงทับทิม  

5 นายอนุสันต์  ตันสอน สมาชิก อบต.นาฝาย หมูท่ี่ 1 อนุสันต ์ ตันสอน  

6 นายนัฏฐาพงศ์  ดีหลี สมาชิก อบต.นาฝาย หมูท่ี่ 2 นัฏฐาพงศ ์ ดีหลี  

7 นายยุทธศักดิ์   คลังช านาญ สมาชิก อบต.นาฝาย หมูท่ี่ 3 ยุทธศักดิ์  คลังช านาญ  

8 นายราเคน  มีภูมิ สมาชิก อบต.นาฝาย หมูท่ี่ 3 - ลาประชุม 

9 นางหนูซิม้   คงโพธิ์น้อย สมาชิก อบต.นาฝาย หมูท่ี่ 4 หนูซิ้ม   คงโพธิ์นอ้ย  

10 นายสง่า  อาจอาษา สมาชิก อบต.นาฝาย หมูท่ี่ 5 สง่า      อาจอาษา  

11 นายชัยวัฒน์  บุญแฟง สมาชิก อบต.นาฝาย หมูท่ี่ 5 ชัยวัฒน์  บุญแฟง  

12 นายอ้น  พรมศิริ สมาชิก อบต.นาฝาย หมูท่ี่ 6 อ้น  พรมศริิ  

13 นายสมาน  อาจกมล สมาชิก อบต.นาฝาย หมูท่ี่ 6 สมาน  อาจกมล  

14 นายอภริักษ์   โพธิ์นาฝาย สมาชิก อบต.นาฝาย หมูท่ี่ 7 อภริักษ์   โพธิ์นาฝาย  

15 นายนันทร   ฝาชัยภูมิ สมาชิก อบต.นาฝาย หมูท่ี่ 7 นันทร   ฝาชัยภูมิ  

16 นายทองเพ็ชร   พิเศษฤทธิ์ สมาชิก อบต.นาฝาย หมูท่ี่ 8 ทองเพ็ชร   พิเศษฤทธิ์  

17 นายวีนัส    ฝาชัยภูมิ สมาชิก อบต.นาฝาย หมูท่ี่ 8 วีนัส    ฝาชัยภูมิ  

18 นายชัชวาลย์   ปลื้มสุด สมาชิก อบต.นาฝาย หมู่ที่ 9 ชัชวาลย์   ปลื้มสุด  

19 ด.ต.มานิต    มีหมู่ สมาชิก อบต.นาฝาย หมูท่ี่ 10 - ลาประชุม 

20 นายบุญเลิศ    เสาะสาย สมาชิก อบต.นาฝาย หมูท่ี่ 10 บุญเลิศ    เสาะสาย  

21 นายทองไม   ฤทธิ์สิงห์ สมาชิก อบต.นาฝาย หมูท่ี่ 12 ทองไม   ฤทธิ์สิงห์  

22 นายสุชาติ  กงชัยภูมิ สมาชิก อบต.นาฝาย หมูท่ี่ 12 สุชาติ  กงชัยภูมิ  

23 นายนคร   เสาะสาย สมาชิก อบต.นาฝาย หมูท่ี่ 13 นคร   เสาะสาย  
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ล ำดับที่ ชื่อ - สกุล ต ำแหน่ง ลำยมือชื่อ  

24 นายหลอด   ดาบถ สมาชิก อบต.นาฝาย หมูท่ี่ 13 หลอด   ดาบถ  

25 นายรักชาติ  คุ้มกุดขมิน้ สมาชิก อบต.นาฝาย หมูท่ี่ 14 รักชาติ  คุ้มกุดขมิน้  

26 นายโกวิทย์  ปลืม้ชาติ สมาชิก อบต.นาฝาย หมูท่ี่ 14 โกวิทย์  ปลืม้ชาติ  

27 นายอุดม  หินชัยภูมิ สมาชิก อบต.นาฝาย หมูท่ี่ 15 อุดม  หินชัยภูมิ  

28 นายวิรัตน์   ดเิรกศลิป์ สมาชิก อบต.นาฝาย หมูท่ี่ 15 วิรัตน ์  ดิเรกศิลป์  

29 นายนิรุติ   ไชยไธสง สมาชิก อบต.นาฝาย หมูท่ี่ 16 - ลาประชุม 

30 นางอังคณา  สีหาทน สมาชิก อบต.นาฝาย หมูท่ี่ 16 อังคณา  สีหาทน  

31 นายพิเชษฐ  ไฝชัยภูมิ สมาชิก อบต.นาฝาย หมูท่ี่ 17 พิเชษฐ  ไฝชัยภูมิ  

32 นายภูมิชนะ  สาทร สมาชิก อบต.นาฝาย หมู่ที่ 17 - ลาประชุม 

33 นายสุนชัย     ฝาชัยภูมิ สมาชิก อบต.นาฝาย หมูท่ี่ 18 สุนชัย     ฝาชัยภูมิ   

34 นายณรงค์   งาคชสาร สมาชิก อบต.นาฝาย หมูท่ี่ 18 ณรงค์   งาคชสาร  

35 นายพิชัย    โพธิ์นาฝาย สมาชิก อบต.นาฝาย หมูท่ี่ 19 พิชัย    โพธิ์นาฝาย  

36 นายพิเชษฐ   อาจไพรวัลย์ สมาชิก อบต.นาฝาย หมูท่ี่ 19 พิเชษฐ   อาจไพรวัลย์  
 

ผู้เข้ำร่วมประชุม 

ล ำดับที่ ชื่อ - สกุล ต ำแหน่ง ลำยมือชื่อ หมำยเหตุ 

1 นายสุวิทย์    ยืนชีวติ นายก อบต.นาฝาย สุวิทย์    ยืนชีวติ  

2 นางจันทนา   ก้านขุนทด รองนายก อบต.นาฝาย จันทนา   ก้านขุนทด  

3 นายชัชวาล    คลังช านาญ รองนายก อบต.นาฝาย ชัชวาล    คลังช านาญ  

4 นายปรัชญา  คุ้มกุดขมิ้น เลขานุการนายก อบต.นาฝาย ปรัชญา  คุ้มกุดขมิน้  

5 นางสาวกาญทิชา บ าขุนทด ปลดัองคก์ารบรหิารส่วนต าบลนาฝาย กาญทิชา บ าขุนทด  

6 นายประเทือง   พรมลา รองปลัดองคก์ารบรหิารส่วนต าบลนาฝาย ประเทือง   พรมลา  

7 นางบังอร   วรรณพงษ์ ผูอ้ านวยการกองคลัง - -ลา- 

8 นางลัดดาวรรณ  ชัยมนตรา ผูอ้ านวยการกองสวัสดิการสังคม ลัดดาวรรณ  ชัยมนตรา  

9 นางสาวสุวรรณา  แดงสกุล หัวหนา้ส านักปลัด สุวรรณา  แดงสกุล  

10 นางสาวปิยภรณ์   ทองชัยภูมิ ผูอ้ านวยการกองการศกึษาฯ ปิยภรณ์   ทองชัยภูม ิ  

11 นายชาญชัย  สิมทิพลา ผู้อ านวยการกองสง่เสรมิการเกษตร ชาญชัย  สิมทิพลา  

12 นายรัฐวิทย์ ช านาญบริรักษ์ ผูอ้ านวยการกองสาธารณสุขฯ - -ลา- 

13 นายสมทบ  ไศลชัย นายช่างอาวุโส สมทบ  ไศลชัย  

14 นางสาวฐิตินันท์  มว่งเพชร นักวเิคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ - -ลา- 

15 นายเมธาวัส  พลจัตุรัส นิตกิรช านาญการ เมธาวัส  พลจัตุรัส  

16 นางสาวปิยะพรรณ ภิรมย์ไกรภักดิ์ นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ ปิยะพรรณ ภิรมย์ไกรภักดิ ์  
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ล ำดับที่ ชื่อ - สกุล ต ำแหน่ง ลำยมือชื่อ หมำยเหตุ 

17 นางสาวปภัสรา  แดงสกุล ผูช่้วยเจ้าพนักงานธุรการ ปภัสรา  แดงสกุล  

18 พ.จ.อ.นยิม  แต่งเมอืง เจ้าพนักงานป้องกันฯ ช านาญงาน พ.จ.อ.นยิม แต่งเมอืง  

19 พ.จ.อ.ธีระยุทธ  แช่มช้อย เจ้าพนักงานป้องกันฯ ช านาญงาน พ.จ.อ.ธีระยุทธ แช่มช้อย  

20 นางสาวอรชพร  ค าพันธ์ นักพัฒนาชุมชนช านาญการ อรชพร  ค าพันธ์  
 

-ผูม้าประชุม            32   คน 

-ผูไ้ม่มาประชุม          4    คน     

-ผูเ้ข้าร่วมประชุม      17    คน 

 

เริ่มประชุมเวลำ  09.00 น. 

เมื่อถึงเวลาประชุม นายชูวิทย์ ธงภักดิ์ เลขานุการสภา อบต.นาฝาย ได้เชิญสมาชิกสภาองค์การ

บริหารส่วนต าบลนาฝายเข้าหอ้งประชุม กล่าวรายละเอียดวาระการประชุมในเบือ้งตน้ให้ที่ประชุมทราบ 

และได้เชิญ นายส ารอง บุญเกิน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาฝาย  จุดธูป เทียน บูชาพระรัตนตรัย 

และด าเนินการประชุม 

  ..............................................ประธานจุดเทียน  ธูป................................... 

ประธานสภา  -เรียนท่านนายก  ท่านรองนายก  ท่านเลขานกุารนายก ท่านปลัด 

ท่านรองปลัด ท่านสมาชิกสภาผูท้รงเกียรติทุกท่าน ท่านหัวหน้าส่วนราชการ 

และผูเ้ข้าร่วมประชุมทุกท่าน ส าหรับการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนา

ฝาย ในวันนีเ้ป็นการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาฝาย สมัยสามัญ  

สมัยที่ 1 ประจ าปี 2563 ครั้งที่ 1 รายละเอียดตามระเบียบวาระ ดังนี้ 

ระเบยีบวำระที่  1 เรื่องที่ประธำนจะแจ้งต่อที่ประชุมให้ทรำบ 

   1.1  ประกำศองค์กำรบรหิำรส่วนต ำบลนำฝำย เรื่อง กำรเรียกประชุมสภำ 

   องค์กำรบรหิำรส่วนต ำบลนำฝำย สมัยสำมัญ สมัยที่ 1 ประจ ำปี 2563 

ประธานสภา              ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลนาฝาย 

เรื่อง  เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาฝาย สมัยสามัญ 

       สมัยที่ 1 ประจ าปี 2563 

ด้วยสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาฝาย ได้มีมติเมื่อคราวประชุมสภา 

สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจ าปี 2562 เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 โดยก าหนด

สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 1 ประจ าปี 2563 ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์  2563 ถึง

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2563 ก าหนดระยะเวลา 15 วัน  
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อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 54  แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและ

องค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 และ

ตามระเบียบข้อ 20 ข้อ 21 และ ข้อ 22 แห่งข้อบังคับกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการประชุม

สภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 ประธานสภา

องค์การบริหารส่วนต าบลนาฝาย จึงขอประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วน

ต าบลนาฝาย สมัยสามัญ สมัยที ่1 ประจ าปี 2563 วันที ่1-15 กุมภาพันธ์ 2563 

    จงึประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

           ประกาศ  ณ  วันที่  27  มกราคม พ.ศ.2563 

         ส ารอง  บุญเกิน 

               (นายส ารอง  บุญเกิน) 

           ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาฝาย 

ที่ประชุม -รับทราบ 

   1.2 สมำชิกสภำองค์กำรบรหิำรส่วนต ำบลนำฝำย ขออนุญำตลำกำรประชุม 

สภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำฝำย  

ประธานสภา      -สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาฝาย ได้ขออนุญาตลาประชุม 

จ านวน 4 ท่าน ได้แก่ 

1. ด.ต.มานิต   มีหมู่  ส.อบต. หมู่ที่ 10 

    2. นายนิรุติ    ไชยไธสง  ส.อบต. หมู่ที่ 16 

    3. นายราเคน   มีภูมิ  ส.อบต. หมู่ที่ 3 

    4. นายภูมิชนะ  สาทร  ส.อบต. หมู่ที่ 17 

ที่ประชุม  -รับทราบ 

ระเบียบวำระที่ 2 เรื่อง รับรองรำยงำนกำรประชุมครั้งที่แล้ว 

ประธานสภา  -รายงานการประชุมสภา อบต.นาฝาย สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2/2562 

 (ครั้งที่ 1) เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2562 

   -ท่านสมาชิกท่านใดจะแก้ไขรายงานการประชุมหรอืไม่ครบั ถ้าไม่มี ผมจะขอความ 

  เห็นชอบ สมาชิกสภาท่านใดเห็นชอบใหร้ับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วน 

  ต าบลนาฝาย สมัยวิสามัย สมัยที่ 2 ประจ าปี 2562 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2562 

มติท่ีประชุม  -  เห็นชอบ     29  คน    

   -  ไม่เห็นชอบ    -  คน 

   -  งดออกเสียง  3  คน    (ประธานสภา, รองประธานสภา, เลขานุการสภา) 
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ระเบียบวำระที่ 3 เรื่องท่ีเพื่อพิจำรณำ 

3.1 ญัตติก ำหนดสมัยประชุมสำมัญ  ประจ ำปี 2563 

(1) ก าหนดจ านวนสมัยประชุมสามัญ  ประจ าปี  2563 

ประธานสภา  -ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 

แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 ข้อ 21 การก าหนดจ านวนสมัยประชุมสามัญ

ประจ าปี ระยะเวลาและวันเริ่มต้นประชุมสมัยประชุมสามัญประจ าปีของแต่ละสมัย 

ในปีนัน้ วันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจ าปีของปีถัดไป และระยะเวลาของสมัยประชุม

สามัญประจ าปีสมัยแรกของปีถัดไป   

  ก่อนที่จะก าหนดสมัยประชุมสามัญ ประจ าปี 2563 ผมขอกล่าวถึงสมัยสามัญ

ปีที่ผา่นมา ได้ก าหนดจ านวน 4 สมัย ขอปรึกษาท่านสมาชิกสภาทุกท่าน ว่าจะก าหนด

จ านวนสมัยประชุมกี่สมัยอย่างไร ขอเรียนปรึกษาครับ,  เรียนเชญิท่านปลัดครับ 

นางสาวกาญทิชา บ าขุนทด -กราบเรียนท่านประธานสภา  คณะผูบ้ริหาร  สมาชิกผูท้รงเกียรติทุกท่าน 

(ปลัด อบต.นาฝาย) หัวหน้าส่วนราชการที่เข้าร่วมประชุม ดิฉัน นางสาวกาญทิชา บ าขุนทด ปลัด อบต.นาฝาย 

 ขอกล่าวถึงการก าหนดสมัยประชุมสมัยสามัญ ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและ

องค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562  

 ในปีหนึ่งให้มีสมัยประชุมสามัญ 2 สมัย หรอืหลายสมัยแล้วแต่สภาฯ จะก าหนด แต่

ไมเ่กิน 4 สมัย วันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจ าปีให้สภาฯ ก าหนด ปีที่ผ่านมาก็มีการ

ก าหนดสมัยประชุมในแตล่ะสมัยที่มขี้อราชการที่ส าคัญที่ตอ้งน าเรียนและหารอืใน

ที่ประชุม สมัยที่หนึ่งจะเป็นเดือนกุมภาพันธ์อยู่แล้ว สมัยที่สองจะเป็นเดือนเมษายน 

สมัยที่สามจะเป็นเดือนสงิหาคม สมัยที่สี่จะเป็นเดือนกันยายน โดยสมัยประชุมสมัย

ที่หนึ่งจะถูกก าหนดบังคับใหเ้ป็นครั้งที่หนึ่ง สว่นสมัยที่ 2, 3, 4 ไม่ได้บังคับว่าต้อง

เป็นเดือนไหน แต่ในข้อราชการที่จ าเป็น ดฉิันเห็นว่าในเดือนสิงหาคมมีความส าคัญที่

ต้องพิจารณาเรื่องข้อบัญญัติงบประมาณ และจะมีอกีสองสมัยที่เราจะสามารถพิจารณา

ได้ ในเรื่องความส าคัญของการก าหนดสมัยประชุมสภาสามัญ เราสามารถก าหนด

เป็นปีปฏิทิน ไม่ใช่ปีงบประมาณค่ะ เพราะฉะนั้นในการก าหนดสมัยประชุมสามัญ 

สมัยที่หนึ่งคือเดือนกุมภาพันธ์ และเดือนสิงหาคม สว่นอีกสองสมัยจะขอเสนอทาง

ที่ประชุมว่าอาจจะมีขอ้ราชการที่ปรึกษาหารือในเดือนพฤษภาคมหรือมิถุนายน อาจจะ

มีเรื่องปรับปรุงแผนพัฒนาฯ เพราะก่อนจัดท าข้อบัญญัติงบประมาณ บางโครงการไม่มีใน

แผนฯ แต่มีความจ าเป็นต้องท าโครงการนี ้โดยที่ผ่านมาเดือนมิถุนายนจะพิจารณาเรื่อง

แผนพัฒนาฯ ซึ่งในตอนนีเ้ขาไม่ได้ก าหนดไว้แล้ว แตด่ิฉันเห็นว่ายังมีความจ าเป็นอยู่

น่าจะมีการประชุมสามัญ อาจจะเป็นพฤษภาคมหรอืมิถุนายน ส่วนเดือนสิงหาคมนั้น

ได้ถูกบังคับไว้แล้วว่าต้องมีการประชุม และในสมัยที่สี่ควรจะเป็นเรื่องการตดิตาม

และประเมินผลแผนพัฒนาฯ น่าจะเป็นช่วงพฤศจิกายนหรอืธันวาคมก็ได้ เพื่อที่จะ

ไม่ต้องมีการก าหนดสมัยวิสามัญ ขอน าเรียนที่ประชุมเพื่อน าเสนอการก าหนดสมัย

ประชุมสามัญสภาของเราค่ะ ขอบคุณค่ะ 
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ประธานสภา  -ขอบคุณท่านปลัดครับ, ท่านสมาชิกสภาท่านใดจะเพิ่มเติม เชิญครับ  

นายชัยวัฒน์ บุญแฟง -เรียนท่านประธานสภา ผม นายชัยวัฒน์ บุญแฟง ส.อบต.หมู่ที่ 5 ขอน าเรียน 

(ส.อบต.หมู่ที่ 5)            ปรกึษา ตามที่ท่านปลัดได้น าเสนอแนวทางนั้นตรงกับแนวความคิดของผม ซึ่งเคยน าเสนอ 

 มาแล้ว คือ สมัยที่หนึ่ง เดือนกุมภาพันธ์ สมัยที่สอง เดือนพฤษภาคม สมัยที่สาม  

 เดือนสิงหาคม และสมัยที่สี่ เดือนพฤศจิกายนหรอืธันวาคม  ซึ่งเคยเสนอมาทุกครั้ง 

 แตท่่านสมาชิกไปคิดในเรื่องของปีงบประมาณก็เลยเสนอสมัยที่สี่เป็นเดือนกันยายน  

 ในเดือนกันยายนนั้นอาจจะไมไ่ด้พิจารณา เพราะสมัยที่สาม เดือนสิงหาคมเราพิจารณา 

 เรื่องข้อบัญญัติงบประมาณและจะมีการแปรญัตติ ซึ่งจะล่วงเลยมาจนปลายเดือน 

 สิงหาคม พอมาเดือนกันยายนแทบจะไม่มีเรื่องคุย อยากฝากเพื่อนสมาชิกว่าสมัยประชุม 

 ตามที่ท่านประธานได้เสนอ ผมเสนอว่าควรเป็นสี่สมัย ส่วนระยะเวลาก็ตามที่ได้ 

 น าเสนอไว้ครับ ขอบคุณครับ 

นายชัชวาลย์ ปลื้มสุด -เรียนท่านประธานสภาครับ ตามที่ท่านปลัดได้แนะน ามาแล้วว่าควรเป็น  

(ส.อบต.หมู่ที่ 9) เดือนไหนบ้าง ถ้ามีเรื่องที่จ าเป็นต้องคุยกันก็ขอเปิดวิสามัญได้ครับ อันที่จรงิแล้ว 

 หนึ่งปีประชุมสี่ครั้งผมว่ายังน้อยไปครับ ผมอยากใหม้ีประชุมเพราะสมาชิกสภาก็ 

 อยากเข้ามาสอบถามว่าท าโครงการอะไรไปแล้วบ้าง หรือหมู่บ้านไหนมีความ 

 เดือดร้อนเรื่องไหนบ้าง แต่ตามระเบียบก็ก าหนดไว้เพียงสี่สมัยเท่านั้นครับ  

ประธานสภา  -ขอบคุณท่านสมาชิกสภาทั้งสองท่านครับ, ผมขอสรุปตามที่ท่านปลัด และ 

 ท่านชัยวัฒน์ บุญแฟง ได้เสนอคือ  

           1.   สมัยสามัญที่ หนึ่ง ก าหนดประชุมวันที่ 1 – 15 กุมภาพันธ์  

2. สมัยสามัญที่ สอง ก าหนดประชุมวันที่ 1 – 15 พฤษภาคม  

3. สมัยสามญัที่ สาม ก าหนดประชุมวันที่ 1 – 15 สิงหาคม  

4. สมัยสามัญที่ สี่     ก าหนดประชุมวันที่ 1 – 15 พฤศจกิายน  

       -มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเพิ่มเติมอีกหรอืไม่ครับ ถ้าไม่มี ผมจะขอมติที่ประชุมครับ 

ประธานสภา      (1) ท่านสมาชิกสภาท่านใดเห็นชอบให ้ก าหนดจ านวนสมัยประชุมสามัญ 

ประจ าปี พ.ศ.2563 จ านวน 4 สมัย  โปรดยกมอืครับ 

มติท่ีประชุม  - เห็นชอบ      29  คน   

   - ไม่เห็นชอบ    -   คน  

   - งดออกเสียง   3  คน    (ประธานสภา รองประธานสภา เลขานุการสภา) 
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ประธานสภา  (2) ท่านสมาชิกสภาท่านใดเห็นชอบให ้ก าหนดจ านวนวันเริ่มตน้สมัยประชุม

สามัญ ประจ าปี พ.ศ.2563 จ านวน 4 สมัย  ดังตอ่ไปนี ้ โปรดยกมอืครับ 

 1) สมัยสามัญที่ สมัยทีห่นึ่ง เริ่มประชุมวันที่ 1 – 15 กุมภาพันธ์ 2563 

 2) สมัยสามัญที่ สมัยที่สอง เริ่มประชุมวันที่ 1 – 15 พฤษภาคม 2563 

 3) สมัยสามัญที่ สมัยทีส่าม เริ่มประชุมวันที่ 1 – 15 สิงหาคม 2563 

 4) สมัยสามัญที่ สมัยทีส่ี่     เริ่มประชุมวันที่ 1 – 15 พฤศจกิายน 2563 

มติท่ีประชุม  - เห็นชอบ      29  คน   

   - ไม่เห็นชอบ    -   คน  

   - งดออกเสียง   3  คน    (ประธานสภา รองประธานสภา เลขานุการสภา) 

ประธานสภา (3) ท่านสมาชิกสภาท่านใดเห็นชอบให ้ก าหนดระยะเวลาประชุมสภา  

   สมัยประชุมสามัญประจ าปี พ.ศ.2563 จ านวน 4 สมัย  ดังตอ่ไปนี ้ โปรดยกมอืครับ 

   1) สมัยสามัญที่ หนึ่ง จ านวน 15 วัน 

2) สมัยสามัญที่ สอง จ านวน 15 วัน 

3) สมัยสามัญที่ สาม จ านวน 15 วัน 

4) สมัยสามัญที่ สี่    จ านวน 15 วัน 

มติท่ีประชุม  - เห็นชอบ      29  คน   

   - ไม่เห็นชอบ    -   คน  

   - งดออกเสียง   3  คน    (ประธานสภา รองประธานสภา เลขานุการสภา) 

 3.2 ญัตติก ำหนดวันเริ่มประชุมสำมัญประจ ำปีสมัยแรกของปี 2564 

ประธานสภา      -ญัตติก าหนดวันเริ่มประชุมสามัญประจ าปีสมัยแรกของปี 2564 

        ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  

 พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 ข้อ 21 วันเริ่มสมัยประชุมสามัญ 

 ประจ าปีของปีถัดไป และระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญประจ าปีสมัยแรกของปีถัดไป  

 ใหป้ระธานสภาท้องถิ่นน าปรึกษาในที่ประชุมสามัญประจ าปีสมัยแรกของแต่ละปี  

  จงึขอน าเรียนปรึกษาทีป่ระชุมในการก าหนดสมัยประชุมสามัญประจ าปีสมัยแรก 

 ของปี 2564 และตามระเบียบให้ก าหนดระยะเวลาประชุมในสมัยไม่เกิน 15 วัน ซึ่ง 

 เดิมนัน้ได้ก าหนดสมัยประชุมสามัญสมัยแรกคือ วันที่ 1-15 กุมภาพันธ์ และก าหนด 

 ระยะเวลา 15 วัน  

  -ท่านสมาชิกสภาจะแสดงความเห็นเพิ่มเติมหรอืไม่ครับ ถ้าไม่มี ผมจะขอมติที่ 

                      ประชุม ดังนี้  
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       (1) วันเริ่มสมัยประชุมสามัญ ประจ าปี 2564 สมัยทีห่นึ่ง เริ่มประชุม วันที่ 1–15   

กุมภาพันธ์ 2564 ,  ท่านสมาชิกสภาท่านใดเห็นชอบ โปรดยกมอืครับ 

มติท่ีประชุม  - เห็นชอบ      29  คน   

   - ไม่เห็นชอบ    -   คน  

   - งดออกเสียง   3  คน    (ประธานสภา รองประธานสภา เลขานุการสภา) 

   (2) ก าหนดระยะเวลาประชุมสมัยสามัญสมัยแรก ประจ าปี 2564 จ านวน 15 วัน 

   -ท่านสมาชิกสภาท่านใดเห็นชอบ โปรดยกมอืครับ 

มติท่ีประชุม  - เห็นชอบ      29  คน   

   - ไม่เห็นชอบ    -   คน  

   - งดออกเสียง   3  คน    (ประธานสภา รองประธานสภา เลขานุการสภา) 

   3.3  ญัตติขอควำมเห็นชอบในกำรจัดขึ้นทะเบียนเพื่อให้ส ำนักงำนศำลยุติธรรม 

ใช้ประโยชน์ที่ดินของรัฐ แปลงโคกดินแดงสำธำรณประโยชน์จำกสภำ อบต.นำฝำย 

ว่ำมีเหตุขัดข้องประกำรใดหรอืไม่  

ประธานสภา      -ขอน าเรียนใหท้่านสมาชิกสภาทราบก่อนที่ทางสภาจะให้ความเห็นชอบ คือ

ทางอ าเภอเมอืงชัยภูมิ ได้มีหนังสือเกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนเพื่อให้ส านักงานศาล

ยุติธรรมใช้ประโยชน์ที่ดินของรัฐ แปลงโคกดินแดงสาธารณประโยชน์ ที่ตัง้อยู่ 

หมูท่ี่ 14 ต่อไปขอเรียนเชญิท่านปลัด น าเรียนรายละเอียดตามที่อ าเภอได้ท าหนังสือ

มาถึง อบต.เราว่าขัดข้องหรือไม่ในการใช้ที่ดินแปลงดังกล่าว เรียนเชิญท่านปลัดครับ 

นางสาวกาญทิชา บ าขุนทด -ขออนุญาตใหน้ิตกิรเป็นผูชี้้แจงค่ะท่านประธาน 

(ปลัด อบต.นาฝาย)   

ประธานสภา   -ขอเชญิท่านนิตกิรครับ  

นายเมธาวสั พลจัตุรัส -กราบเรียนท่านประธานสภา ท่านรองประธานสภา ท่านเลขานุการสภา 

(นิติกรช านาญการ) คณะผูบ้ริหาร ท่านปลัด ท่านรองปลัด หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผูท้รงเกียรติ 

 ทุกท่านครับ ผม นายเมธาวัส พลจัตุรัส  นิติกรช านาญการ  ตามที่อ าเภอเมืองชัยภูมิ 

มีหนังสอืมาถึงนายกองค์การบริหารส่วนต าบลนาฝาย เพื่อจะขอความเห็นชอบจาก

สภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาฝาย ว่าจะขัดข้องหรอืไม่ ในกรณีที่หน่วยงานที่

เกี่ยวข้องจะจัดขึน้ทะเบียนเพื่อใหศ้าลยุติธรรมใช้ประโยชน์ในที่ดนิแปลงโคกดินแดง 

ซึ่งสืบเนื่องมาจากศาลยุติธรรมเคยขอใช้ที่สาธารณประโยชน์แปลงโคกดินแดง ข้างๆ 

วิทยาลัยสงฆ์ มาถึงขัน้ตอนที่ศาลยุติธรรมก าลังก่อสร้างตัวอาคารศาลและบ้านพัก

เรียบร้อยแล้ว ได้รับใบอนุญาตในการใช้ที่สาธารณประโยชน์ดังกล่าวแล้ว ขั้นตอน

ตามระเบียบกฎหมายยังไม่ครบถ้วน เพราะมีหน่วยงานหลายหนว่ยงานมาก 
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ที่จะต้องด าเนินการ ในส่วนนี้ยังเหลือการจัดขึ้นทะเบียนตรงนี้ ศาลยุติธรรมจงึมี

หนังสือไปยังอ าเภอเมอืงชัยภูมิเพื่อขอใหส้ภา อบต.นาฝาย มมีติว่าขัดข้องหรอืไม่ที่

จะให้ศาลยุติธรรมใช้ที่สาธารณประโยชน์ดังกล่าว เพื่อจะด าเนินการจัดท าขึ้นทะเบียน

ตรงนี้ต่อไป  ขอแค่ทางสภา อบต.นาฝาย มีความเห็นว่า ขัดข้องหรอืไม่ แล้วจะท า

รายงานการประชุมแจ้งท่านนายอ าเภอเมอืงชัยภูมิ และทางอ าเภอเมอืงก็จะ

ประสานและแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปครับ  

ขอบคุณครับ 

ประธานสภา   -ขอบคุณหัวหน้าเมธาวัส ครับ, ตามที่หัวหน้าเมธาวัสไดชี้แ้จงเกี่ยวกบัรายละเอียด 

 ที่ทางศาลยุติธรรมได้ขอขึ้นทะเบียนที่ดนิแปลงโคกดินแดงสาธารณประโยชน์ เนือ้ที่ 

 ประมาณ 22 ไร่ 3 งาน 51 ตารางวา นั้น,  หากไม่มีท่านใดแสดงความเห็นเพิ่มเติม  

 ผมจะขอมติที่ประชุม  

  -สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาฝายทุกท่าน จะขัดข้องหรอืไม่  

 ที่ศาลยุติธรรมจังหวัดชัยภูมิ  จะขอขึน้ทะเบียนใช้ประโยชน์ที่ดินของรัฐ  

 แปลงโคกดินแดงสาธารณประโยชน์ เนื้อที่ประมาณ 22 ไร่ 3 งาน 51 ตารางวา,   

 หากท่านสมาชิกสภาผูท้รงเกียรติทุกท่านไม่ขัดข้อง โปรดยกมอืครับ 

มติท่ีประชุม  - ไม่ขดัข้อง     29  คน   

   - ขัดข้อง       -   คน  

   - งดออกเสียง   3  คน    (ประธานสภา รองประธานสภา เลขานุการสภา) 

   3.4  รำยงำนกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำท้องถิ่น ประจ ำปี 

งบประมำณ พ.ศ.2562 

ประธานสภา      -ส าหรับรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจ าปี 2562 

   รายละเอียดตามเอกสารที่ได้แจกใหทุ้กท่านไปแล้วนั้น ขอใหท้่านได้ตรวจสอบตาม 

   รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจ าปี 2562 ตั้งแต่เดือน 

   ตุลาคม 2561 ถึงเดือนกันยายน 2562 วา่จะมีข้อแก้ไขอะไรหรือไม่ ในส่วนของ 

   รายละเอียดต่างๆ ขอเชิญส านักงานปลัดน าเรยีนชีแ้จงรายละเอียด ขอเชญิครับ 

นางสาวสุวรรณา แดงสกุล -เรียนท่านประธานสภา ท่านรองประธานสภา ท่านนายก ท่านคณะผูบ้ริหาร  

(หัวหน้าส านักปลัด) ท่านปลัด ท่านรองปลัด ท่านสมาชิกสภา และผูเ้ข้าร่วมประชุมทุกท่านค่ะ ดิฉัน  

นางสาวสุวรรณา แดงสกุล  หัวหน้าส านักปลัด ขอน าเรียนเกี่ยวกับรายงานการติดตาม 

และประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2564) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

ซึ่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน 

ท้องถิ่น พ.ศ.2548 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 เดิมนั้นก าหนดใหเ้รา 

จัดท าแผนเพื่อที่จะท างบประมาณพัฒนาท้องถิ่น ก าหนดใหต้ิดตามและประเมินผล 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น ซึ่ง คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

ท้องถิ่นได้ 

 

ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจ าปี 2562 เสร็จสิ้นแล้ว  

  โดยมีวัตถุประสงค์ของการติดตามฯ คือ  

  1.เพื่อเป็นเครื่องมอืในการบริหารราชการท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลนาฝาย  

  ซึ่งจะช่วยตอบสนองภารกิจตามอ านาจหน้าที่ของหน่วยงาน รวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติงาน 

  ให้ดีขึ้น มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

  2.เพื่อใหท้ราบความก้าวหน้าการด าเนินงานตามระยะเวลาและเป้าหมายที่ก าหนดไว้  

  สภาพผลการด าเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจ 

  ที่ได้ก าหนดไว้  

  3.เพื่อเป็นข้อมูลส าหรับเร่งรัด ปรับปรุง แก้ไข ข้อบกพร่องของการด าเนินงานโครงการ  

  การยกเลิกโครงการที่ไม่เหมาะสมหรอืหมดความจ าเป็น 

  4.เพื่อทราบถึงสถานภาพการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณ 

  5.เพื่อสร้างความรับผดิชอบของผู้บริหารท้องถิ่น ปลัด/รองปลัดผู้บริหารระดับ 

  ส านัก/กอง ทกุระดับขององคก์รปกครองสว่นท้องถิน่ที่จะต้องผลักดันใหก้ารด าเนินการ 

  ตามแผนงาน โครงการต่างๆ เป็นไปอย่างมปีระสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์ ให้เกิด 

  ประโยชน์กับผูม้ีส่วนได้เสีย ผู้มสี่วนเกี่ยวข้องกับประชาชนในต าบลนาฝายหรอืสังคม 

  ส่วนรวมมากที่สุด 

  6.เพื่อติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามตัวชีว้ัดร้อยละความส าเร็จของการ 

  ปฏิบัติงาน ตามแผนงาน/โครงการของส านัก/กอง/ฝา่ยต่างๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

         ซึ่งคณะกรรมการได้ด าเนินการติดตามฯ เรยีบร้อยแลว้ และได้มกีารประกาศฯ  

  เรียบร้อยแล้ว และในวันนีก้็ขอน าเสนอสภาเพื่อรบัทราบผลการรายงานการติดตามและ 

  ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2564) ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2562 โดย 

  คณะกรรมการได้ก าหนดรูปแบบการก ากับการจัดท าแผนยุทธศาสตรข์ององค์กร 

  ปกครองสว่นท้องถิ่น รูปแบบตามหน้าที่ 9 ตามเอกสารที่ได้ให้ทุกท่านไป ในการ 

  จัดท าแผนฯ เราจะต้องด าเนินการให้ครบทุกขั้นตอน ในส่วนขององค์การบริหาร 

  ส่วนต าบลนาฝาย ก็ได้ด าเนินการครบทุกขั้นตอน ส าหรับการติดตามและประเมินผล 

  แผนยุทธศาสตร ์และแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) และแผนพัฒนา 

  ท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ผลการประเมินของคณะกรรมการ ท าให้ทราบว่าการ 

  จัดท าแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลนาฝาย ได้ด าเนินการเป็นไปตาม 

  ขั้นตอนตามระเบียบฯ คณะกรรมการได้พิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ 

  ส าหรับแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ได้คะแนนอยู่ในเกณฑด์ี จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน  

  ได้ 83 คะแนน  

   ขอให้ทุกท่านเปิดไปหนา้ที่ 11 เป็นแบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กร 

  ปกครองส่วนท้องถิ่น แบบที่ 2 เป็นแบบติดตามตนเอง โดยวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผล 
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  การด าเนินงานแผน ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายใต้

ยุทธศาสตร์ 5 ปี  

  โดยมีก าหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ภายใน 

 

  เดือนธันวาคมของทุกปี โดยรายละเอียดแสดงตามยุทธศาสตร์ ๗ ยุทธศาสตร์ ขออนุญาต 

  น าเรียนใหท้่านสมาชิกได้เปิดเอกสารดูรายละเอียด จ านวนโครงการและงบประมาณ 

  ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) รวมฉบับเพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ถึง ฉบับที่ 4  

  โดยปีที่ 1 (2561) มีโครงการรวม 209 โครงการ ปีที่ 2 (2562) จ านวน 292 โครงการ   

  ปีที่ 3 (2563) จ านวน 283 โครงการ และปีที่ 4 (2564) จ านวน 315 โครงการ 

  ต่อไปหน้าที่ 12 เป็นโครงการที่จัดสรรงบประมาณตามข้อบัญญัติงบประมาณ พ.ศ.2562  

  ตามยุทธศาสตร์ ผู้บริหารได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจา่ยประจ าปี 

  งบประมาณ พ.ศ.2562 เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2562 โดยมีโครงการที่บรรจุอยู่ใน 

  ข้อบัญญัติงบประมาณ จ านวน 72 โครงการ งบประมาณ 41,774,080 บาท และ 

  หนา้ที่ 13 สรุปผลการด าเนินการตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 

  2561-2564) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2564) องค์การบริหารส่วนต าบลนาฝาย  

  ได้ก าหนดแผนงาน/โครงการ ทั้งหมด 292 โครงการ งบประมาณ 73,455,380 บาท  

  ในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 สามารถจัดสรรงบประมาณ พ.ศ.2562 จ านวน 100 โครงการ  

  คิดเป็นรอ้ยละ 34.25 งบประมาณ 49,660,080 บาท คิดเป็นรอ้ยละ 67.61 และใน 

  ส่วนรายละเอียดต่างๆ ขออนุญาตใหท้่านสมาชิกได้ดูตามเล่มเอกสารการติดตามและ 

  ประเมินผลฯ ขออนุญาตน าเรียนแค่นีค้่ะ ขอบคุณค่ะ  

ประธานสภา      -ขอบคุณหัวหน้าส านักปลัดครับ ที่ได้น าเรียนรายละเอียดรายงานผลการติดตาม

และประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2564) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

เดือนตุลาคม 2561 – กันยายน 2562 ให้ที่ประชุมสภาได้รับทราบครับ  

 ขอใหท้่านสมาชิกสภาได้ตรวจดูรายละเอียดตามเอกสาร ท่านใดจะแสดงความ

คิดเห็นเพิ่มเติมหรอืแก้ไข ขอเรียนเชญิครับ,  เชิญท่านสมาน อาจกมล ครับ 

นายสมาน อาจกมล -กราบเรียนท่านประธานที่เคารพ เรียนท่านฝ่ายบริหารทุกท่าน เจ้าหน้าที่ 

(ส.อบต.หมู่ที่ 6) หน่วยงานที่เข้าร่วมประชุม และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายสมาน  

 อาจกมล สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 6 ตามที่ผมได้ดูรายงานการตดิตามและประเมินผล 

 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2564) สิ่งที่ตกหล่นตามแผนพัฒนา จะมีหัวข้อด้าน 

 การพัฒนาแหล่งน้ าอุปโภคบริโภค ที่ต าบลนาฝายของเราไม่มีโครงการด้านนีเ้ลย 

ตั้งแต่ 

 ปี 2561-2564 ไม่มีการเบิกจา่ยเลย ไม่มีการด าเนินโครงการ เรามีเงินงบประมาณ แต่ 

 ไม่มีการพัฒนาด้านนี้เลย ขอฝากไปยังผูบ้ริหารและสมาชิกสภาทุกท่าน ได้ช่วยดูและ 

 เสนอโครงการด้านการพัฒนาแหล่งน้ าอุปโภคบริโภค ในปีงบประมาณต่อๆ ไป เพื่อ 

 พัฒนาแหล่งน้ าในต าบลของเราครับ ขอบคุณครับ 
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นายสุนชัย ฝาชัยภูมิ -กราบเรียนท่าน ประธานที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ และ

หัวหน้าส่วน 

(ส.อบต.หมู่ที่ 18) ราชการทุกท่าน ผมขอเสริมท่านสมาน อาจกมล ในฐานะที่ผมเป็นคณะกรรมการ 

 ประเมินผลฯ ด้วยครับ ในเรื่องแหล่งน้ ายังเป็นจุดอ่อน ซึ่งตอนนี้สภาพพื้นที่แห้งแล้งอยู่ 

 

 ก็อยากจะให้มีการพัฒนาด้านแหล่งน้ าครับ ที่ผ่านมาพัฒนาในเรื่องถนนอย่างเดียว 

 อาจเป็นเพราะใช้งบประมาณน้อย ส่วนการพัฒนาแหล่งน้ าใช้งบประมาณมากกว่าถนน  

 ดังนั้น จึงขอฝากท่านสมาชิกสภาทุกท่านได้พิจารณาเสนอโครงการด้านนี้ และผมได้ 

 พูดคุยกับสมาชิกสภาทั้ง 3 หมู่บ้าน ว่าอยากใหร้วบรวมงบประมาณแตล่ะปีท าการ 

 ขุดลอกแหล่งน้ า เพื่อจะได้มีน้ าไว้ใช้อุปโภคบริโภคในเวลาที่ขาดแคลน ขอบคุณครับ 

นายชัชวาลย์ ปลื้มสุด -เรียนท่านประธานที่เคารพ ท่านคณะผูบ้ริหาร หัวหน้าส่วนราชการทุกท่าน  

(ส.อบต.หมู่ที่ 9) สมาชิกสภาผูท้รงเกียรติทุกท่าน ผมไม่ได้เป็นคณะกรรมการประเมินผล แต่ผมดูจาก 

 งบประมาณที่ตัง้ไว้ 2 ล้านกว่าบาท การพัฒนาด้านแหล่งน้ าต าบลของเราไม่ได้ท า 

 แต่ผมเห็นจังหวัดมาท าแถวล าห้วยช่อระกาในพื้นที่ของเราสองรอบแล้วครับ ส่วน 

 โครงการถนนตามแผนฯ 292 โครงการ ได้ท าจริง 100 โครงการ อยากใหทุ้กท่าน 

 ตรวจดูว่ายังเหลือโครงการอะไรบ้างที่ไม่ได้ท า และสิ่งที่จ าเป็นที่สุดในส านักงานคือ  

 เรื่องน้ าประปา อยากให้เห็นความส าคัญเรื่องนีค้รับ ขอบคุณครับ 

นายชัยวัฒน์ บุญแฟง -เรียนท่านประธานที่เคารพ ท่านนายก คณะผูบ้ริหาร ท่านสมาชิกสภาทุกท่าน 

(ส.อบต.หมู่ที่ 5) ผม นายชัยวัฒน์ บุญแฟง สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 5 ตามที่ผมได้ดูรายงานผลการติดตามฯ  

 ผมอยากให้ท่านดูที่ภาคผนวกด้านหลัง โครงการที่ 3 ล าดับที่ 32 โครงการก่อสร้าง 

 อาคารศูนย์ผูสู้งอายุต าบลนาฝาย งบประมาณ 500,000 บาท โครงการนีเ้รายังไม่ได้ 

 ท าอะไรเลย เมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมาก็ขอกันเงินงบประมาณ แต่ในรายงานนีบ้อกว่า 

 อยู่ในระหว่างด าเนินการ ปัจจุบันเหลือเวลาอีกไม่นานก็จะครบก าหนด แต่โครงการยัง 

 ไม่เริ่ม ไม่ทราบว่าด้วยเหตุผลอะไร ถ้าหากว่าไม่ได้ด าเนินการตรงนีง้บประมาณก็ 

 ไม่สามารถตกเป็นเงินสะสม เพราะทราบมาว่าเป็นเงินอุดหนุนจากส่วนกลางเฉพาะกิจ  

 ไม่ใช่เงนิข้อบัญญัติงบประมาณ อบต.  อยากทราบเหตุผลวา่ท าไมถึงยังไม่มกีาร 

  ด าเนนิการโครงการนี้ ขอบคุณครับ 

นายประเทือง พรมลา -เรียนท่านประธานสภา ท่านนายก ท่านคณะผูบ้ริหาร ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ 

(รองปลัด อบต.) หัวหนา้ส่วนราชการทุกท่าน ผม นายประเทือง พรมลา รองปลัดฯ ขออนุญาตตอบ 

 แทนกองสวัสดิการและสังคมครับ เกี่ยวกับโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์ผูสู้งอายุ 

 ต าบลนาฝาย ซึ่งงบประมาณตัวนีเ้ราได้ตั้งไว้ 500,000 บาท เป็นงบประมาณที่ตัง้ไว้ 

เพื่อรองรับเงินอุดหนุน โดยทางจังหวัดจะอุดหนุนมาสมทบเรา ไม่ใช่วา่เราจะเอาเงิน 

500,000 บาท ไปด าเนนิการได้เลย จะต้องรองบประมาณสนับสนุนจากจังหวัดมา

ให้เราอีกก้อนหนึ่ง ซึ่งตอนนี้อยู่ในระหว่างรอเงินงบประมาณ ถ้าเงินงบประมาณจาก
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จังหวัดไม่สนับสนุนมา สมทบเรา โครงการนีก้็ไม่สามารถด าเนินการได้ และ

งบประมาณตัวนีก้็จะตกเป็นเงนิสะสมครับ ขอบคุณครับ 

 

 

 

ประธานสภา      -ขอบคุณท่านรองปลัดครับ มีท่านอื่นจะแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมหรือไม่ครับ  

 ถ้าไม่มี ผมจะผา่นไปวาระต่อไป   

        สรุปในระเบียบวาระนี ้สภา อบต.นาฝาย ได้รับทราบ การรายงานผลการติดตาม 

 และประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ครับ 

ที่ประชุม       -สภา อบต.นาฝาย รับทราบ การรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

   ท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2564) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เดือนตุลาคม 2561 –  

   กันยายน 2562 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

ระเบียบวำระที่ 5 เรื่องอื่นๆ 

ประธานสภา  -ส าหรับในวาระอื่นๆ หากท่านสมาชิกสภาจะสอบถามคณะผู้บริหาร หรอื

หัวหนา้ส่วนทุกกอง เกี่ยวกับข้อราชการต่างๆ ขอเรียนเชิญได้นะครับ, ขอเชิญ 

 ท่านนคร เสาะสาย ครับ 

นายนคร เสาะสาย -เรียนท่านประธานที่เคารพ ท่านฝ่ายบริหาร ท่านหัวหน้าส่วนราชการ และ 

(ส.อบต.หมู่ที่ 13)  ท่านสมาชิกสภาผูท้รงเกียรติ  ผม นายนคร เสาะสาย สมาชิกสภาฯ หมูท่ี่ 13  

 วันนีห้มูบ่้านผมประสบปัญหาเกี่ยวกับน้ าอุปโภคบริโภค ซึ่งท่านปลัดก็ได้เข้าไปดู

สังเกตการณ์แล้ว เพราะหมู่บ้านผมได้ขอใช้บริการรถน้ าเกือบทุกวัน เดือดร้อนมาก 

ในตอนนีอ้งค์การบริหารส่วนต าบลนาฝายก็ได้ให้ความอนุเคราะห์น้ ามัน จ านวน 

200 ลิตร เพื่อสูบน้ าอ่างเก็บน้ าล าช่อระกามาใช้ในหมู่บ้าน ก็พอช่วยได้ในระดับหนึ่ง 

ทางผู้ใหญ่บ้านก็ไดป้ระกาศใหใ้ช้น้ ากันอย่างประหยัด แตก่็มีชาวบ้านบางส่วนปลูก

พืชผักและต้องใช้น้ าเพิ่มอีก ผมจึงขอปรึกษาผูบ้ริหารและสมาชิกผูท้รงเกียรติทุกท่าน 

ให้ช่วยพิจารณาแก้ไขปัญหาของบ้านโนนมะเกลือดว้ยครับ ขอบคุณครับ 

ประธานสภา -ขอบคุณท่านนคร เสาะสาย ครับ,  เชญิท่านนายกครับ 

นายสุวิทย์ ยืนชีวติ -กราบเรียนท่านประธานสภา ท่านเลขา ท่านคณะผูบ้ริหาร ท่านปลัดองค์การ  

(นายก อบต.นาฝาย) บริหารส่วนต าบล ท่านรองปลัด ท่านสมาชิกผูท้รงเกียรติทุกท่าน ท่านหัวหน้าส่วนราชการ 

 และผูเ้ข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ กระผม นายสุวทิย์ ยืนชีวิต นายกองคก์ารบริหารส่วน 

 ต าบลนาฝาย เรื่องน้ าในหมู่บ้าน มีกรณีของหมู่ที่ 6 ที่ได้ด าเนินการมาแล้ว อยากให ้ 

 ส.อบต.สมาน อาจกมล อธิบายว่าได้ด าเนินการนั้นเป็นรูปแบบอย่างไรบ้าง จะได้เป็น 

 ข้อแนะน าให้กับ หมู่ที่ 13 ครับ 
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นายสมาน อาจกมล -เรียนท่านประธานที่ เคารพ ท่านนายก ท่านสมาชิกสภาผูท้รงเกียรติ 

และ 

(ส.อบต.หมู่ที่ 6) ผูเ้ข้าร่วมประชุมทุกท่าน ส าหรับหมูท่ี่ 13 ก็ได้ด าเนินการโดย ท าหนังสือมายัง 

 องค์การบริหารส่วนต าบลนาฝาย  แล้วท่านนายกก็ท าเรื่องเข้าสู่จังหวัดเพื่อขอ 

 เครื่องจักรไปเป่าน้ าบาดาล หมูบ่้านผมได้ท าได้เป่าแล้ว ทางช่างจาก อบจ.ก็บอกว่า  

 น้ าของหมูท่ี่ 6 สามบ่อนีใ้ช้ได้ดี สระน้ าใหญ่ ก็คงไม่มปีัญหา และในแผนของ อบจ. 

 ที่ออกมาวันนั้น มขีองหนองหญ้าปล้อง 1 บ่อ บ้านโนนมะเกลือ 3 บ่อ ซึ่งไม่รู้วา่บ้าน 

 โนนมะเกลือได้เป่าน้ าหรอืไม่ และมีบ้านพลังอกี 1 บ่อ ที่จะมาเป่า ผมขอขอบคุณ 

 ท่านนายกและทีมงานที่ได้ส่งเรื่องให้ ได้เป่าน้ าเรียบร้อยแล้ว ตอนนี้น้ าใช้ได้เต็มที่ 

 เพียงพอครับ  

นายชัยวัฒน์ บุญแฟง -กราบเรียนท่านประธานที่เคารพ ผม นายชัยวัฒน์ บุญแฟง ส.อบต.หมู่ที่ 5 

(ส.อบต.หมู่ที่ 5) ขอชีแ้จงในเรื่องเป่าบ่อน้ า ท่านสง่า อาจอาษา พร้อมทีมงาน และผม ได้ดึง 

  ซัมเมอร์สขึ้นมาเตรียมการไว้แล้ว และได้รอจนถึงตอนเย็นก็ไม่เห็นเจ้าหน้าที่เข้าไป  

  ก็ไม่ทราบเพราะเหตุผลอะไร แตค่วามคิดเห็นส่วนตัวบ่อนีถ้้าไม่ได้เป่าก็คงไม่มปีัญหา  

  เพราะบ่อมีศักยภาพในการด าเนนิการเรื่องน้ าอยู่แล้ว หากไปเป่าอาจเกิดปัญหาใน 

  ภายหลังได้ คอืท าให้เกิดการทรุดตัวได้ง่าย ก็ไดป้รึกษากับท่านผูใ้หญ่บ้านไว้ว่า ถ้า 

  บ่อเราดีแล้ว น้ าไหลดีมาตลอด ก็ไม่ควรไปเป่า เพราะเคยเห็นบ่อลูกในชุมชนที่เคย 

  เป่าบ่อ หลังจากเป่าไม่นานก็มีการทรุดตัว/น้ าไม่ไหล อีกเรื่องที่ผมขอฝากท่าน 

  ประธาน ไปยังท่านนายก สอบถามเรื่องของหมู่ที่ 5 ที่ท่านสง่า อาจอาษา ได้เขียน 

  โครงการขอความอนุเคราะห์ในการซ่อมแซมซัมเมอร์ส และได้มกีารตรวจสอบแลว้ 

  ประเมินว่าตัวซัมเมอร์สไม่ได้เสียหาย แต่เสียหายที่แผงวงจร อยากขอค าชีแ้จงว่ามี 

  แนวทางการแก้ไขปัญหาจุดนี้อย่างไร จะสามารถด าเนินการได้หรอืไม่ ขอบคุณครับ 

นางสาวกาญทชิา บ าขุนทด -กราบเรียนท่านประธานสภา คณะผูบ้ริหาร ท่านสมาชิกสภาทุกท่าน หัวหน้า 

(ปลัด อบต.นาฝาย) ส่วนราชการทุกท่าน ส าหรับกรณีภัยแล้ง ขอย้อนไปที่ หมู่ที่ 13 ไดเ้ข้าไปร่วมตรวจสอบ  

 เพราะปีนี้หมู่ที่ 13 ได้ขอรถน้ าเยอะมาก ก็เลยได้เข้าไปดูและเห็นว่าปัญหาเกิดจากอะไร  

 ในเบื้องต้นทางหมู่บ้านได้ขอน้ ามันจาก อบต. เพื่อไปขุดน้ าท าระบบประปา ขั้นที่สองคือ  

 ขอเจาะบ่อบาดาลเพิ่ม จากที่ไปดูแล้วจะแก้ปัญหาได้ตอ่เนื่องคือ จะต้องมีบ่อเป็นของ 

 ตัวเอง ถ้าจะสูบน้ าแบบนีค้งช่วยได้เพียงระยะเวลาสั้น ขอน าเรียนท่านว่ายินดีที่จะ 

 เปลี่ยนแปลงโครงการจากถนนเป็นบ่อน้ าไหม แต่ก็ติดเงื่อนไขคือการขุดเจาะบ่อบาดาล 

 ไม่มีในแผนของหมู่บ้าน ถ้าจะช่วยเหลือเร่งด่วน ใหพ้ิจารณางบฉุกเฉินช่วยเหลือภัยแล้ง 

 ซึ่งจะเร็วกว่า โดยการเจาะบ่อแล้วเพิ่มซัมเมอร์สให ้ส่วนรายละเอียดของ หมู่ที่ 13 ก็ 

 จะน าเรียนท่านคณะผูบ้ริหารอีกครั้งค่ะ ส าหรับหลายๆ หมู่บ้าน เราได้มกีารประชุม 

 เรื่องศูนย์แก้ไขปัญหาภัยแล้งก็มีหลายบ้าน ได้เสนอเรือ่งการเป่าบ่อบาดาล ซึ่งทาง  

 อบจ. ก็ได้เข้ามาเพื่อจะเป่าบ่อบาดาลใหก้ับ หมู่ที่ 6 และในการประชุมครั้งนั้นก็มี 
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 หลายหมู่บ้านที่เสนอว่า อยากเป่าบ่อบาดาล ดิฉันก็ได้แจง้ทาง อบจ.ว่ามี

หลายหมู่บ้าน 

 ได้แจง้ใหเ้ข้าไปเป่า ก็จะมีเพิม่เติมจาก หมู่ที่ 6 คือ หมูท่ี่ 5 หมู่ที่ 13 และหมูอ่ื่นๆ ได้ 

 แจ้งไปแล้วค่ะ และในส่วนที่ท่าน อบต.หมู่ที่ 5 ได้สอบถามเรื่องของบ่อที่เป็น 

 ระบบโซลาเซลล์ ได้ให้กองช่างเข้าไปดูแล้ว ปรากฏว่าสิ่งที่ช ารุดเสียหายคือแผง 

 ควบคุมระบบการจ่ายไฟ ซึ่งในเบือ้งตน้กองช่างได้แจ้งมาว่า การซ่อมแซมประมาณ 

 หมื่นกว่าบาท ก็เลยได้ให้ทางช่างหรอืผูป้ระกอบการท าใบเสนอราคามาว่าแผงวงจร 

 เสียหายอะไรบ้าง หากซ่อมแล้วจะรับรองไดไ้หมว่าสามารถใช้ได้ตามปกติ ซึ่งอยู่ใน 

 ระหว่างด าเนินการค่ะ ขอบคุณค่ะ 

นายสุวิทย์ ยืนชีวติ -ถ้าอย่างนัน้เอาแบบนีด้ีไหมครับท่านปลัด ให้ท าหนังสือถึง อบจ. ให้เราเป็น 

(นายก อบต.นาฝาย) ค่าน้ ามัน ค่าเบีย้เลีย้ง และขอให ้อบจ.เข้ามาเจาะให้ โดยใหป้ระสาน ส.อบจ. เพื่อน า 

 เรื่องนีเ้ข้าไปเสนอใน อบจ.ด้วยครับ จะได้เร็วขึน้ครับ 

นายชัยวัฒน์ บุญแฟง -เรียนท่านประธานที่เคารพ ผม นายชัยวัฒน์ บุญแฟง ส.อบต.หมู่ที่ 5  ผมขอ  

(ส.อบต.หมู่ที่ 5) ฝากท่านประธานไปถึงท่านนายกอีกเรื่องคือ ระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่มปีัญหา  

 ขอใหช่้วยเร่งด าเนินการด้วยครับ เพราะชาวบ้านและเกษตรกรได้รับความเดือดร้อนมาก  

 อีกประเด็นคือเรื่องข้อบัญญัติงบประมาณฯ ผมได้ติดตามและเข้าใจว่าวันนี้จะ มกีาร 

 เปลี่ยนแปลงข้อบัญญัติฯ เรื่องปรับปรุงแก้ไขงบประมาณ การขยายเขตไฟฟ้า  

 ของหมู่ที่ 5 แต่ก็ยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงค าชี้แจง ก็อยากใหท้่านเร่งรัดเรื่องนีใ้หด้้วย  

 ท่านได้ประสานการไฟฟ้าหรือยัง งบประมาณที่การไฟฟ้าใหเ้ราอุดหนุนเป็นจ านวนเงิน 

 ที่ชัดเจนจ านวนเท่าไร เพราะผมได้น าเรียนปรึกษาท่านปลัดแล้ว ผมขอสอบถาม 

 ความคบืหน้างานเรื่องนี้ด้วยครับ ขอบคุณครับ 

นายสุวิทย์ ยืนชีวติ -เรียนท่านรองนายก และหัวหน้าสมทบ ช่วยตามเรื่องของ หมู่ที่ 5 ให้ด้วยนะครับ  

(นายก อบต.นาฝาย) ในเรื่องตัวควบคุมที่เสีย เพราะเรื่องนี้สง่มานานแลว้ ฝากตามดว้ยนะครับ สว่นเรื่อง 

ข้อบัญญัติฯ เกี่ยวกับอุดหนุนไฟฟ้าของ หมูท่ี่ 5 ขอเชิญท่านปลัดชี้แจงครับ  

นางสาวกาญทชิา บ าขุนทด -ส าหรับเรื่องไฟฟ้าแรงสูง หนังสือส่งไปอ าเภอค่ะ พอดีท่านนายอ าเภอให้รวบรวม 

(ปลัด อบต.นาฝาย) เรื่องขยายเขตไฟฟ้าแรงสูงไปอ าเภอเมอืง ส่วนในข้อบัญญัติ เป็นการขยายเขตไฟฟ้า 

แรงต่ า  

นายชัยวัฒน์ บุญแฟง -เรียนท่านประธานครับ ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ได้ระบุไว้ว่าเป็นการขยายเขต 

(ส.อบต.หมู่ที่ 5) ไฟฟ้าแรงสูง แต่ในข้อบัญญัติเป็นการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า และได้งบประมาณที่เคย 

 ชีแ้จงไว้ก่อนที่จะท าแผนฯ จ านวน 350,000 บาท ซึ่งท่านนายกได้รับทราบและบอก 

 ว่าจะหางบประมาณเพิ่มเติมให้ภายหลัง ซึ่งผมเข้าใจว่าวันนีจ้ะมีการเปลี่ยนแปลง 

 ค าช้ีแจงงบประมาณ ของหมู่ที่ 5 เพราะเคยคุยกับท่านปลัดไว้แล้วครับ แตใ่นวันนีก้็ยัง 

 ไม่ได้ด าเนินการ ชาวบ้านจะต้องรออีกนานไหมครับ ชาวบ้านได้รับความเดือดร้อน  
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 ขอฝากเรื่องนี้ไว้ด้วยครับ ขอบคุณครับ 

นายนัฐฏาพงศ์ ดหีลี -กราบเรียนท่านประธานที่เคารพ กระผม นายนัฐฏาพงศ ์ดหีลี สมาชิกสภาฯ  

(ส.อบต.หมู่ที่ 2) หมูท่ี่ 2 ผมมีเรื่องสอบถาม 4 ข้อ ครับ ข้อ 1 การขยายเขตประปาส่วนภูมภิาค  

 ในต าบลนาฝาย ตามที่ได้ประชาคมกันแล้วจะเป็นจากห้วยชันถึงหนองหญ้าปล้อง  
 

 

 ระยะทางประมาณ 2 กิโลเมตร ณ ปัจจุบันนี ้ผมไปดูแล้ว ไม่ได้ท าตามประชาคม  

 ขยายไปแค่ 1 กิโลเมตร แล้วดึงขึ้นไปทางมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูม ิแล้วมีชาวบ้าน 

 เดือดร้อน ผมก็เลยบอกว่าให้ขยายเขตไปอีกตามที่เราได้ประชาคมกัน ผมได้ตดิต่อ 

 ไปทางประปาแล้วเขาบอกว่าใหท้าง อบต.ท าหนังสือไป แลว้เขาจะเตรียมด าเนินการครบั  

 ข้อที่ 2 คือ เรื่องการขยายเขตไฟฟ้าแรงสูงไปถนนซอยหินแห่ ทางชาวบ้านได้ส่งเอกสาร 

 ทุกอย่างแล้ว เขาก็รอค าตอบอยู่ว่าท าไมยังไม่ท าให้ ขอค าชีแ้จงว่าขัดข้องตรงไหนครับ 

 ข้อที่ 3 คือ เรื่อง ชาวบ้านสามหมู่บ้าน คือ บ้านห้วยชัน บ้านคร้อ และบ้านตาดโตน  

 ได้รว่มกันท าถนนเพื่อการเกษตร ตอนนี้ก็ท าเสร็จแล้ว แต่ยังขาดหินลูกรัง ก็จะขอ 

 ความอนุเคราะหจ์ากทาง อบต.ด้วยครับ และอีกข้อคือ เรื่องไฟฟ้าแรงต่ า จะขอ 

 ความอนุเคราะห ์2-3 เสาไฟฟ้า ถนนหนองโนไปมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ  

 เป็นถนนสายส าคัญ ขอความอนุเคราะหท์าง อบต. พิจารณาด้วยครับ ขอบคุณครับ 

ประธาน สภา  -ขอเชิญท่านปลัดตอบค าถามครับ 

นางสาวกาญทิชา บ าขุนทด  -ขออนุญาตตอบท่านสมาชิกสภา หมู่ที่ 5 ที่ท่านได้สอบถามไฟฟ้าแรงสูง  

(ปลัด อบต.นาฝาย) ในการเปลี่ยนแปลงค าชี้แจง ประกอบงบประมาณ ในส่วนของงบประมาณในหมวด

รายจ่ายประจ า ก็ประกอบด้วย เงนิเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย และวัสดุ 

หมวดนีเ้ป็นอ านาจของผูบ้ริหาร ซึ่งจะสามารถเปลี่ยนแปลงค าชีแ้จงได้ ตามระเบียบ

ข้อ 26, 28 ส่วนที่ท่านสอบถามว่าท าไมยังไม่ด าเนินการเปลี่ยนแปลงเลย ก็ต้องขอ

อภยัด้วยค่ะ  ในการแก้ไขระเบียบประกอบงบประมาณ ก็จะขอหนังสอืจากท่าน 1 

ฉบับ ทางเราจะได้น าเรียนผู้บริหาร และผูบ้ริหารก็มีอ านาจในการแก้ไขเปลี่ยนแปลง

ค าชีแ้จงนีไ้ด้ ก็ต้องขออภัยในความล่าช้าด้วยค่ะ ตอนแรกก็เข้าใจว่าท่านยังคงต้องการ

ไฟฟ้าแรงสูงอยู่ คือเข้าใจว่าท่านต้องการทั้งไฟฟ้าแรงต่ าและไฟฟ้าแรงสูง ต้องขออภัย

ในความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนเรื่องนีด้้วยค่ะ  

  ส่วนท่าน อบต.หมู่ที่ 2 ในการขยายเขตประปาส่วนภูมิภาค ทางท่านผูใ้หญ่บ้าน

ได้มหีนังสือแจ้งมาถึง ก็ได้มอบไปทางกองช่าง และทางกองช่างได้ด าเนินการให้แล้ว 

โดยท าหนังสือไปที่ประปาส่วนภูมภิาคใหเ้รียบร้อยแลว้ค่ะ สว่นเรื่องไฟฟ้าแรงสูงนี้

ไม่แนใ่จว่าท่าน ส.อบต.ได้เสนอเข้าข้อบัญญัติงบประมาณหรือไม่ ทางนายอ าเภอท่าน

มีขอ้ความแจ้งแจง้เข้าทางกลุ่มไลน์ว่ามี อบต.ไหนที่ต้องการขยายเขตไฟฟ้าแรงสูง  

 ให้ประสานมายังอ าเภอ ท่านผู้ใหญ่ก็ได้ประสานแล้ว อบต.ก็ประสานไปยังอ าเภอแล้ว 

ส่วนเรื่องที่ 3 เรื่องท าถนนเพือ่การเกษตร ขออนุญาตใหท้่านนายกตอบนะคะ  และ
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เรื่องที่ 4 เรื่องไฟฟ้าแรง ต่ า ถนนหนองโน ถ้ามีในข้อบัญญัติก็จะได้รวบรวม

ส่งต่อใหก้ับการไฟฟ้า ใหด้ าเนินการต่อไปค่ะ ขอบคุณค่ะ 

 

 

 

 

นายพิเชษฐ  ไฝชัยภูมิ  -เรียนท่านประธาน ฝ่ายบริหารทุกท่าน ทางหมู่ที่ 17 ต้องการใช้ประปาคุ้มซอย 

(ส.อบต.หมู ่17) บ้านน้อย แถวซอยโลตัส หลังโรงงาน มีประมาณ 7 – 8 หลัง ชาวบ้านไม่มีน้ าใช้ ผมก็

น าเรื่องเข้าโครงการไว้แล้ว ชาวบ้านรอและสอบถามมาตลอด ผมจงึอยากขอความ

อนุเคราะหจ์ากฝ่ายบริหารช่วยเหลือและดูแลด้วยครับ 

นายชัชวาล  คลังช านาญ  -กราบเรียนท่านนายก ท่านประธาน และสมาชิกทุกท่านครับ ตามที่สมาชิกสภา 

(รองนายก อบต.) หมู่ที่ 2 เสนอของถนนลูกรัง ผมขอใหท้่านท าหนังสือเข้ามาที่องค์การบริหารส่วนต าบล

นาฝายก่อน ก็ยังไม่ทราบว่าจะด าเนินการเลยได้ไหม เพราะถนนตัดใหม่ ยังไม่มใีน

แผนพัฒนาท้องถิ่น อบต. ต้องรับเป็นทางสาธารณะก่อน อบต.จะไปท าให้เลยไม่ได้ 

เพราะเป็นที่สว่นบุคคล ผมขอเสนอแนะใหผู้น้ าหมู่บ้าน ท าเรื่องยกที่ดินใหเ้ป็นที่สาธารณะ 

ส่วนเรื่องของ หมู่ที่ 13 สาเหตุที่น้ าไม่พอนี้ ไม่ทราบว่าเจาะบ่อลงไปลึกไหม ถ้าลึกแล้ว

น้ าไม่มีผมขอเสนอใหย้้ายบ่อ เจาะที่ใหม่ ถ้าย้ายที่ใหม่มันอาจจะมีน้ านะครับ ขอใหท้่าน

สมาชิกและผูน้ าหมูบ่้านพูดคุยกันว่าจะเจาะตรงไหน จะต้องท าอย่างไรบ้าง ผมขอ

ชีแ้จงและเสนอแนะเพียงเท่านีค้รับ ขอบคุณครับ 

ประธาน สภา  -ขอบคุณท่านชัชวาลย์ คลังช านาญ รองนายกฯ ครับ เชิญท่านนายกครับ 

นายสุวิทย์ ยืนชีวิต  -ขอใหท้่านนิติกรช่วยอธิบายเรื่องถนนใหม่จะด าเนินการยังไง ที่จะท าการ 

(นายก อบต.) ถ่ายโอนมีวธิีการด าเนินการยังไงครับ เรียนเชิญครับ 

นายเมธาวัส  พลจัตุรัส  -ผมขออนุญาตชี้แจงนะครับ กรณีตัดถนนเข้าที่นาตัวเอง ถ้าตามหลักเหมือนท า 

(นิติกรช านาญการ) ทางเข้าไปที่ส่วนบุคคล ถ้าต้องการงบประมาณจากทางส่วนราชการ เบื้องต้นต้องท า

เรื่องยกที่ดินบริเวณนั้นให้เป็นทางสาธารณะ ถนนกว้างกี่เมตร ยาวกี่เมตร ยกให้

ตรงไหนจากตรงไหน สละที่สว่นตัวเป็นที่สาธารณะ ท าหนังสือแจง้เบือ้งต้น ถ้าจะท า 

 ให้เสร็จสมบูรณ์ เจ้าของที่ต้องไปยื่นเรื่องเองที่ที่ดินจังหวัดชัยภูมิ ให้เป็นที่สาธารณะ

ในส่วนนี้จะไม่สามารถขอรับงบประมาณของทางราชการครับ เจ้าของที่ ดินต้อง

ด าเนินการจา่ยค่ารังวัดเองครับ 

นายชัชวาลย์ ปลืม้สุด   -เรื่องขยายเขตประปา และขยายเขตถนนเพื่อการเกษตร หมู่ 9 ขอขยายเขตประปา 

(ส.อบต.หมูท่ี่ 9)  ประมาณ 20 หลังคาเรือนประมาณปีกว่า 2 ปีแล้ว ไม่มีน้ าใช้ ผมส่งเอกสารแล้ว 

 ทุกหลังคาเรอืน เรื่องถนนเพื่อการเกษตร ผมเสนอมาแล้วเส้นทางลาดบัวขาวมีอยู่ 
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 ในแผนพัฒนาฯ ของ อบต. มีการปรับเกรด ปรับเกรดได้แค่ครึ่งทาง ไม่ถึงสักที

ครับ เอกสารทุกอย่างที่ผมส่งมา พอดีผมไม่ได้ถ่ายส าเนาไว้ครับ ฝากดูด้วยครับ 

เส้นทางเพื่อการเกษตร ตอนนีช้าวบ้านท าการเกษตรทุกคนครับ ฝากดูด้วยครับ หรอื

จะใหส้่งเรื่องมาใหม่ครับ ขอบคุณครับ 

 

 

 

นายนคร  เสาะสาย -เรื่องการขอเจาะน้ าประปานั้น ไม่ทราบว่าท่านปลัดเห็นหนังสือหรอืยังครับ และ 

(ส.อบต.หมู่ท่ี 13) อีกเรื่องผมขอปรึกษาทางกองช่าง ไฟแสงสว่างสาธารณะ ซึ่งมปีัญหาอยู่ 3 หลอด 

 มันไม่ติดครับ ผมคิดว่าทางไฟฟ้าจะมาซ่อมใหเ้รา ขอเรียนปรึกษาให้ใช้หลอดไฟ

ธรรมดา เพราะเดิมเป็นหลอด LED ถ้าผมจะท าเรื่องขอใส่หลอดธรรมดา น่าจะซ่อม

เองได้ เป็นของเราเอง ผมได้สอบถามการไฟฟ้าไป ไม่มีค่าใช้จ่ายแต่สัญญากับการ

ไฟฟ้ามันหมดลงไปแล้ว ผมจึงอยากปรึกษา อบต. ถ้าผมจะขอใส่หลอดธรรมดา และ

มีสายไฟที่ไปทางวัดสระหงส์ ประมาณ 100 เมตร ปรึกษากองช่างและพัสดุว่ามีหลอด

มีขาไหม จะได้เอาไปเปลี่ยนที่ช ารุดครับ 

นายชูวิทย์  ธงภักดิ์ -กราบเรียนท่านประธานสภา ท่านนายก ท่านรองนายก ท่านปลัด ท่านรองปลัด  

(เลขานุการสภาฯ) ท่านหัวหน้าส่วนราชการ ผมนายชูวิทย์  ธงภักดิ์ อบต.หมู่ที่ 4 บ้านหนองแวง มีความ

เดือดร้อนพอสมควรครับ ขอเรียนถามว่าถนนเพื่อการเกษตรบ้านหนองแวงมีอยู่ 1 เส้น

ยาวประมาณ 1 กม. จากสามแยกบ้านโพธิ์ทองถึงฟาร์มหมูแพทย์อุระชัย และโครงการ

ขุดลอกกุดน้ าใส เดียวนีน้้ าแหง้หมด อยากขอความอนุเคราะหส์นับสนุนเครื่องจักรในการ

ขุดลอกกดุน้ าใส ในช่วงนีห้น้าแล้ง ซึ่งกุดน้ าใสรบัน้ าจากล าปะทาว ซึ่งบ้านหนองแวง ก็

ได้รับน้ าจากล าปะทาวที่ล้นเอ่อ ถ้าได้ขุดลอกแล้ว คงช่วยบรรเทาปัญหาภัยแล้งของ

หมู่ 4 ได้ครับ เรื่องประปาภูมิภาค หมู่ที่ 4 ก็อยากได้ประปาภูมิภาคเส้นจากโรงเรียน

กาญจนาภเิษกวิทยาลัยชัยภูมิ ถึงหมู่บ้านหนองแวง มีความยาวประมาณ 1.5 กม. ซึ่ง

ผูร้ับจา้งได้ท าการวางท่อประปา จากถนนสายชัยภูมิ-ตาดโตน ถึงโรงเรียนกาญจนาภเิษก 

วิทยาลัยชัยภูมิ เรียบร้อยแล้ว ผมก็ไดท้ าหนังสือถึงท่านนายก ผ่านไปยังการประปา

ส่วนภูมิภาค ประมาณ 2 ปีแลว้ ผมก็ไม่ทราบว่าเรื่องราวถึงไหน ด าเนินการถึงไหน 

ผมขอความอนุเคราะหต์ิดตามเรื่องให้หมู่ที่ 4 ด้วยนะครับ 

นายชัยวัฒน์  บุญแฟง -กราบเรียนท่านประธานสภา ท่านนายก ท่านรองนายก ท่านปลัด ท่านรองปลัด 

(ส.อบต.หมูท่ี่ 5) ท่านหัวหน้าส่วนราชการ ผมขอปรึกษาหารอื ผมได้รับเรื่องมาจากท่านพัฒนาชุมชน

อ าเภอ น าเสนอในที่ประชุมมีพื้นที่ราชพัสดุอยู่พื้นที่ตรงนั้นอยู่แถวหมูท่ี่ 2 หรอืไม่  

มีแผนงานน าพืน้ที่นัน้มาใช้ประโยชน์ได้ มีงบประมาณสนับสนุนเข้ามา ผมมีแนวความคิด 

ว่า น่าจะมีการพัฒนาเป็นตลาดประจ าต าบล ซึ่งหลายพืน้ที่เทศบาลก็มี ขอน าเรียนไว้

เพื่อเป็นแนวทาง ก็ฝากท่านนายกพิจารณา แล้วประชาคมจากชุมชน มันเป็นโครงการ 
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เกี่ยวกับการพาณิชย์ซึ่ง เราจะได้ประโยชน์จากการประกอบอาชีพของ

ราษฎร เป็นแหล่งซือ้ขายของชุมชน และหลายต าบล ครับ 

นายประเทือง  พรมลา -เรียนท่านประธานสภา ท่านนายก ท่านรองนายก ท่านปลัด ท่านสมาชิกสภา 

(รองปลัด อบต.นาฝาย) ผูท้รงเกียรติทุกท่าน หัวหน้าส่วนราชการ และผูเ้ข้าร่วมประชุมทุกท่าน ขออนุญาต

ตอบประเด็นท่านชูวิทย์ ธงภักดิ์ ทีพู่ดถึงกรณีถนนเพื่อการเกษตรช่วงรอยต่อ ขอให้

ท่านท าหนังสือเข้ามาแล้วลงชื่อผูใ้หญ่ แจ้งเข้ามาที่ อบต. แล้วกองช่างจะได้ออกไป

ส ารวจ ผมเห็นด้วยที่จะท าเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงหน้าแล้งเหมาะสมอย่างยิ่งที่จะ

พัฒนาเส้นทางนี้ ผมก็ได้รับร้องเรียนจากผูใ้ช้ถนนว่าถนนเส้นนี้แย่มาก ก็ขอฝาก

ท่านชูวิทย์ ท าหน้าที่แทนชาวบ้านด้วยครับ ขอบคุณครับ 

นายชาญชัย  สิมทิพลา -เรียนท่านประธาน ท่านคณะผูบ้ริหาร ท่านปลัด ท่านรองปลัด ท่านสมาชิกสภา 

(ผอ.กองส่งเสริมการเกษตร) ผูท้รงเกียรติ หัวหน้าส่วนราชการ และผูเ้ข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผม นายชาญชัย สิมทิพลา 

ผูอ้ านวยการกองส่งเสริมการเกษตร ผมมีเรื่องที่จะน าเรียน พอดีอาทิตย์ก่อนผมได้

เข้าร่วมประชุมกับก านันผูใ้หญ่บ้าน และได้น าเสนอโครงการของกองส่งเสริมการเกษตร 

ที่มอียู่ในข้อบัญญัติที่จะปฏิบัติตามแผน ช่วงเดือน ม.ค.-มี.ค. 63  จะเปิดรับสมัคร

ท่านที่สนใจส าหรับเอกสารต่างๆ ผมได้แจกใหก้ับท่านผูใ้หญ่บ้านไปแล้ว ก็คือโครงการ

ส่งเสริมการท าปุ๋ยหมักและน้ าหมักชีวภาพ และโครงการส่งเสริมการปลูกผักปลอด

สารพิษ ขอฝากท่านสมาชิกสภาฯ ช่วยก าชับกับท่านผู้น า ใหส้่งภายในวันศุกร์ที่ 14 

ก.พ. 2563 ให้น ารายชื่อพร้อมเบอร์โทรศัพท์มาส่งที่ผม เพื่อที่จะได้รบีด าเนินการ

โครงการให้แลว้เสร็จตามแผน ขอฝากด้วยนะครับ ขอบคุณครับ 

นางสาวกาญทชิา บ าขุนทด -กราบเรียนท่านประธานสภา คณะผูบ้ริหาร ท่านสมาชิกสภาทุกท่าน หัวหน้า 

(ปลัด อบต.นาฝาย) ส่วนราชการทุกท่าน ตามที่ได้เข้าร่วมประชุมกับท่านนายอ าเภอเมอืงชัยภูมิ ท่านได้แจ้ง 

 ว่าผูว้่าราชการได้มีนโยบายเกี่ยวกับการปลูกไผ ่1,500,000 ต้น ของจังหวัดชัยภูมิ ก็ 

 ขอแจ้งใหท้ี่ประชุมได้ทราบ เพื่อเตรียมที่จะปลูกไผ่ร่วมกัน 1,500,000 ต้น ท่านบอก 

 ว่าใหป้ลูก 1 คนต่อ 1 ต้น ซึ่งวันมาฆบูชาที่ผ่านมา ท่านนายอ าเภอได้รับมอบเมล็ดไผ่ 

 จากท่านผูว้่าราชการ และนายอ าเภอจะมอบต่อใหก้ับทาง อบต. เพื่อที่จะใหท้าง อบต.  

 มาเพาะต้นกล้าไผ่ แล้วก็แจกใหก้ับพี่นอ้งประชาชน เป็นไผซ่าง ซึ่งท่านบอกว่าไผซ่าง 

 สามารถใช้ประโยชน์ได้หลายอย่าง เนื้อแน่น ท่านก็เลยอยากใหป้ลูกไผซ่างใน พืน้ที่

 จังหวัดชัยภูมิ อย่างน้อยก็คือคนละ 1 ต้น จึงอยากแจ้งใหทุ้กท่านได้ทราบ ในการปลูก 

 ท่านก าหนดไว้ว่าเพาะมาฆบชูา ปลูกวิสาขบูชา ในวนัวิสาขบูชา ตอนนีก้็ได้ไปขอเมล็ดไผ่ 

 จากหัวหน้าอาทิตย์ จากอุทยานตาดโตน ให้ผอ.ตุ๋ม ทดลองเพาะดูก่อนที่จะเข้าไปรับ 

 กับท่านนายอ าเภอ ขอฝากท่านสมาชิกให้เตรียมดูพื้นทีว่่าจะปลูกไผ่ตรงไหนค่ะ 

นายสุนชัย  ฝาชัยภูมิ -กราบเรียนท่านประธาน คณะผูบ้ริหาร ท่านสมาชิกสภาผูท้รงเกียรติทุกท่าน  

(ส.อบต.หมูท่ี่ 18) หัวหน้าส่วนราชการ ผมขอสอบถาม กองสวัสดิการฯ เบีย้ยังชีพผูสู้งอายุ บางท่าน 

  ก็เงนิเข้า บางท่านเงินยังไม่เข้า อยากทราบว่าผิดพลาดตรงไหนครับ ผมอยากสอบถาม 
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  เจา้หน้าที่ว่า ถ้า กุมภาพันธ์เงนิไม่เข้า แล้วถ้าเอาสมุดไปปรับดู

ยอดเงนิเดือนมีนาคม  

  ผูสู้งอายุจะได้รับย้อนหลังไหม หรือว่ายังไงครับผมอยากทราบรายละเอียดจะได้ไป 

  แจ้งกับทางผูสู้งอายุได้ทราบครับ เพราะผูสู้งอายุบางรายท่านก็ตกใจกลัวไม่ได้รับเงิน 

  ผมจงึอยากทราบว่าได้รับย้อนหลังหรอืว่ายังไงครับ ขอบคุณครับ 

 

 

 

นายประเทือง  พรมลา -กราบเรียนท่านประธาน คณะผูบ้ริหาร ท่านสมาชิกสภาผูท้รงเกียรติทุกท่าน  

(รองปลัด อบต.นาฝาย) ท่านปลัด ท่านหัวหน้าส่วนราชการ  ผมขออนุญาตตอบแทนกองสวัสดิการครับ 

ประเด็นปัญหาเกิดจากบัญชีที่ทางผู้มีสิทธิเอามาแจ้งคือปิดบัญชีไป บางครั้งเงนิ 

เข้าแล้วแต่เอาไปปรับที่ตู ้ตู้ไม่อัพเดทใหย้อดเงินก็ไม่โชว์ในสมุด แต่ผูสู้งอายุไม่เข้าไป

สอบถามด้านใน แต่มาสอบถามที่ อบต. เจ้าหน้าที่ก็ตอบว่าเข้าแล้ว ส่วนประเด็นที่ 

ไม่เข้า ทางกรมบัญชีกลางจะแจ้งมาทาง อบต. ถ้าเงนิเข้าแล้ว เราก็จะเอาเงนิสดมา

จา่ยใหก้ับทางผูสู้งอายุ คือปัญหาที่ผมพบ นั่งดูและเห็นปัญหาทุกๆ วัน คือกรณีทีเ่อา

สมุดบัญชีไปปรับแล้วเงนิไม่เข้า ให้ผูสู้งอายุเข้าไปพบเจ้าหน้าที่ธนาคารใหเ้จ้าหน้าที่

ปรับให ้และถ้าเงนิไม่เข้าจริงๆ ให้ผูสู้งอายุมาติดต่อที่ อบต.ซึ่งทางเจ้าหน้าที่ อบต.จะ

เช็คเข้าระบบกับทางบัญชกีลาง ถ้าบัญชกีลางโอนมาแล้วเราก็จะเบิกเป็นเงินสดมา

ใหค้รบั ก็ฝากทุกท่านด้วยครับ ขอบคุณครับ 

พ.จ.อ.นิยม แต่งเมอืง -เรียนท่านประธาน ท่านคณะผูบ้ริหาร ท่านปลัด ท่านรองปลัด ท่านสมาชิกสภา 

 (เจ้าพนักงานป้องกันฯ) ท่านหัวหน้าส่วนราชการ และผู้ร่วมประชุมทุกท่านครับ  ผม พ.จ.อ.นิยม  แต่งเมือง 

เจา้พนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ฯ ผมขออนุญาตแจง้ใหท้ี่ประชุมได้รับทราบ 

 เกี่ยวกับเรื่องสถานการณ์ไฟป่า ณ ปัจจุบันของจังหวัดชัยภูมิ ผมขอน าเรียนเกี่ยวกับ

สถานการณ์ไฟป่าในพื้นที่ต าบลนาฝาย ปี 62 ถ้าช่วงเวลาเดียวกันสถานการณ์ไฟป่า

หรอืไฟไหม้ตามหัวไร่ปลายนา ไม่เกิน 10 ครั้ง แต่ในปี 2563 ณ เวลานี ้ที่ท าสถิติไว้

นับได้รวมแล้วทั้งสิ้น 31 ครั้ง คือมีการจุดไฟเยอะมาก ซึ่งงานป้องกันฯได้ท าหนังสือ

ประชาสัมพันธ์ผ่านไปยังผู้น าหมู่บ้าน คือหากมกีารจุด/การเผาใหแ้จง้ แตก่็ยังมีการ

จุดกันอยู่ และจังหวัดชัยภูมไิด้มปีระกาศออกมา 1 ฉบบั ผมก็อยากน าเรยีนใหท้ีป่ระชุม

ได้ทราบ อยากใหทุ้กท่านช่วยกันดูแล  

ประกาศจังหวัดชัยภูมิ เรื่องก าหนดเขตป้องกันไฟป่า จังหวัดชัยภูมิ ด้วยปรากฏ

ว่าในฤดูแล้วของทุกปี มักจะเกิดไฟป่าขึน้เป็นประจ า โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเขตพืน้ที่

อุทยานแหง่ชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าและพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ท าความเสียหาย

แก่ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่าเป็นจ านวนมหาศาล ท าใหร้ัฐต้องสูญเสียงบประมาณ

ในการระดมก าลังเจา้หน้าที่ เครื่องมือเครื่องใช้ และยานพาหนะ เข้าระงับดับไฟเป็น

จ านวนมากอีกด้วย สาเหตุประการหนึง่ เกิดจากการเผาไร่ ฟางข้าว ซังข้าวโพด หญ้า 



 - 21 - 
และวัชพืชในที่ดินท ากิน ของเกษตรกรที่อยู่ใกล้พื้นที่ป่า เพื่อเตรียมพืน้ที่

เพาะปลูก โดยไม่มีการควบคุม ในที่สุดก็ไหม้ลุกลามเข้าไปติดป่ากลายเป็นไฟป่า  

ดังนั้น เพื่อป้องกันไม่ใหเ้กิดความเสียหายจากไฟป่าดังกล่าว อีกทั้งให้ราษฎรได้มี

ส่วนร่วมในการป้องกนัและแก้ไขปญัหาไฟป่า จงึก าหนดใหพ้ืน้ที่ตามแนบท้ายประกาศนี้ 

เป็น “เขตควบคุมไฟป่า” และก าหนดมาตรการในการป้องกันไฟป่าขึ้นไว้ ดังนี้ 

  ภายในพื้นที่เขตควบคุมไฟป่า 

 

 

  1. เมื่อมีความจ าเป็นต้องเผาไร่ วัชพืชในพื้นที่ดนิท ากิน ใหร้าษฎรผู้ครอบครอง 

 ที่ดนิดังกล่าว ต้องขออนญุาตก านันหรอืผูใ้หญ่บ้านในเขตปกครองท้องที่นัน้ๆ ก่อนที ่

 จะด าเนินการทุกครั้งพร้อมกับต้องจัดท าแนวกั้นไฟและควบคุมไฟมิใหลุ้กลามไปยัง 

 พืน้ที่อื่นๆ ได้ โดยใหป้ระสานกับหน่วยงานป่าไม้ในพืน้ที่ใกล้เคียง เพื่อจัดเจ้าหน้าที่ 

 คอยควบคุมในการด าเนินการดังกล่าวด้วย 

  2. หากราษฎรผูใ้ดไม่แจง้ขออนุญาตต่อก านันหรอืผูใ้หญ่บ้าน หรอืขออนุญาตแล้ว  

 แต่ไม่จัดท าแนวกันไฟและมิได้ควบคุมไฟให้อยู่ในพื้นที่ที่ตนถือครอง จนเป็นเหตุใหไ้ฟ 

 ลุกลามไหม้ป่า ใหก้ านันหรือผูใ้หญ่บ้านแจ้งต่อนายอ าเภอท้องที่ เพื่อด าเนินคดีตาม 

 กฎหมายแก่ราษฎรที่ฝ่าฝนืหรอืปล่อยปละละเลยโดยเฉียบขาดทุกราย 

  3.ในเขตควบคุมไฟป่า ราษฎรต้องให้ความร่วมมอืกับเจ้าหน้าที่ในการดับไฟป่า  

 ในกรณีที่ทางราชการร้องขอ และหากพบไฟไหม้ป่าในบริเวณใด ให้ช่วยกันดับไฟเสีย 

 แต่ต้น เพื่อไม่ใหไ้ฟขยายออกเป็นวงกว้าง หากไฟรุนแรงไม่สามารดับได้ให้รีบแจง้ 

 หน่วยงานป่าไม้ในพื้นที่หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อเพื่อส่งเจา้หน้าที่เข้าท าการดับไฟป่า 

  4.การแผว้ถาง เผาป่าหรอืกระท าด้วยประการใดๆ อันเป็นการท าลายป่าหรอืเข้า 

 ยึดถือหรือครอบครองป่า โดยมิได้รับอนุญาต มีความผดิตามพระราชบัญญัติป่าไม้  

 พ.ศ. 2484 มาตรา 54 ต้องระวางโทษจ าคุก ไมเ่กิน 5 ปี และปรับไมเ่กิน 50,000 บาท  

 หรอืทั้งจ าทั้งปรับ  

  5.การก่นสร้าง แผ้วถาง หรือเผาป่าสงวนแหง่ชาติโดยมิชอบ มคีวามผิดตาม 

 พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 ตามมาตรา 14(2) ต้องระวางโทษจ าคุก  

 ตั้งแต่ 6 เดือน ถึง 5 ปี และปรับตั้งแต่ 5,000 บาท ถึง 50,000 บาท (ถ้าได้กระท า 

 เป็นเนือ้ที่เกิน 25 ไร่ หรอืก่อให้เกิดความเสียหายแก่ ไม้สัก ไม้ยาง ไม้สนเขา หรอื 

 ไม้หวงห้าม ประเภท ข ตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้อื่นเป็นต้น) 

  6.ผูใ้ดกระท าใหเ้กิดไฟไหม้แกว่ัตถุใดๆ แม้จะเป็นของตนเอง จนน่าจะเป็นอันตราย 

 แก่บุคคลหรอืทรัพย์สินของผูอ้ื่น เป็นความผดิตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 220  

 ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกิน 7 ปี และปรับไม่เกิน 140,000 บาท และตามประมวลกฎหมาย 

 อาญา มาตรา 225 ผูใ้ดกระท าใหเ้กิดเพลิงไหม้โดยประมาทและเป็นเหตุใหท้รัพย์สิน 

 ของผูอ้ื่นเสียหายหรอืการกระท าโดยประมาทนั้นน่าจะเป็นอันตรายแก่ชวีิตและบุคคลอื่น  

 ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกิน 7 ปี และปรับไม่เกิน 140,000 บาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 
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  7.ผูใ้ดยึดถือหรอื ครอบครองที่ดิน ก่อสร้าง แผว้ถาง เผาป่า หรอื

กระท าด้วย 

 ประการใดๆ ใหเ้ปลี่ยนสภาพหรือเปลี่ยนแปลงสภาพท้นที่ไม่จากเดิมในอุทยานแห่งชาติ  

 วนอุทยาน สวนพฤกษศาสตร์ หรือสวนรุกขชาติ อันเป็นการฝ่าฝนืมาตรา 19(1) ต้อง 

 ระวางโทษจ าคุกตั้งแต่ 4 ปี ถึง 20 ปี หรอืปรับตั้งแต่ 400,000 บาท ถึง 2,000,000 บาท  

 ทั้งจ าทั้งปรับ 

 

 
 

  8.ก านัน ผูใ้หญ่บ้าน ผูช่้วยผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรก านัน นายกองค์กรปกครองส่วน 

 ท้องถิ่น สมาชิกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ใหถ้ือ 

 เป็นหน้าที่ต้องสอดส่องดูแลใหป้ระชาชนในท้องที่ ปฏิบัติตามประกาศอย่างเข้มงวด  

 ซึ่งต าบลนาฝายอยู่ในประกาศก าหนดเขตควบคุมไฟป่าด้วยนะครับ 

ตามที่ได้แจ้งใหท้ราบไปเป็นมาตรการของทางจังหวัดชัยภูม ิจงึขอน าเรียนให้

ทุกท่านทราบพร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ใหป้ระชาชนในพื้นที่ของท่านทราบ และปฏิบัติ

ตามประกาศอย่างเคร่งครัดครับ 

นายประเทือง  พรมลา -กราบเรียนท่านประธาน ท่านคณะผูบ้ริหาร ท่านสมาชิกผูท้รงเกียรติทุกท่าน  

(รองปลัด อบต.นาฝาย) ท่านปลัด หัวหน้าส่วนราชการ ผมขออนุญาตเสริมประเด็นของหัวหน้านิยม เกี่ยวกับ

ไฟป่า การที่ผมได้ประชุมกับผู้น าท้องที่ได้แจ้งในที่ประชุมแล้วเป็นสิ่งที่หน้าเห็นใจกับ

หน่วยงานป้องกันฯ เพราะเรามีรถแค่คันเดียวบางครั้งแก้ปัญหาภัยแล้งก็เต็มที่แล้ว 

และแต่ละวันต้องวิ่งมาดับไฟ ซึ่งจริงๆแล้วประกาศตัวนีผู้้ว่าราชการสั่งมาชัดเจนแล้ว

เป็นเรื่องผดิกฎหมาย ขออนุญาตน าเรียนกรณีตัวอย่างที่เกิดขึน้ล่าสุดในหมูบ่้านผม 

ต ารวจออกมาจับจริงครับ เพราะฉะนั้นฝากเตอืนท่านสมาชิกช่วยก าชับลูกบ้านท่าน 

ว่าการจุดไฟนั้นผดิกฎหมาย โทษจับปรับจริง ฝากด้วยนะครับ 

นายชูวิทย์  ธงภักดิ์  -เรียนท่านประธานสภา ผมขออนุญาตสอบถามเรื่องผูสู้งอายุ เมื่อ 2 วันที่ผ่านมา 

(เลขานุการสภาฯ) มีการแจ้งรายชื่อผูสู้งอายุแจ้งไปยังหมู่บ้านแต่ละหมู ่บ้านผมมีอยู่ 8 ท่าน ในจ านวน 

8 ท่านนี ้ใหม้าพบเจ้าหน้าที่ในวันที่ 13 ก.พ. 2563 ผมขอทราบว่าวันพรุ่งนี้ที่เข้ามา

พบที่ อบต. แล้วจะได้รับเงนิด้วยใช่ไหมครับ 

น.ส.อรชพร  ค าพันธ์ -พรุ่งนีท้่านที่มีรายชื่อให้เข้ามารับเบีย้ฯ เงนิสดค่ะ ขออธิบายเพิ่มในกรณีที่มา 

(นักพัฒนาชุมชนฯ) รับเงนิเบีย้ฯ มาที่ห้องประชุมแห่งองค์การบริหารส่วนต าบลนาฝายเลยค่ะ และขอฝาก

ให้ท่านผูน้ าช่วยแนะน าและประชาสัมพันธ์ให้ผู้สูงอายุเปิดบัญชีธนาคารผูร้ับเบีย้ฯ 

มาด้วยค่ะ เราจะได้เก็บข้อมูลทั้งหมดใหค้รบ 100% ส าหรับต าบลนาฝาย ขอบคุณค่ะ 

ประธานสภา -มีสมาชิกสภาท่านใดจะเพิ่มเติมอกีไหมครับ ถ้าไม่มอีะไรเพิ่มเติมแล้ว  

   ผมขอขอบคุณคณะผูบ้ริหาร หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหนา้ที่ สมาชิกสภาทุกท่าน 
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ที่เข้าประชุมสภา สมัย สามัญ สมัยที่ 1 วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 และ

ท าให้การ 

ประชุมสภาในครั้งนี้ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี ขอบคุณมากครับ ผมขอปิดประชุมครับ 

ปิดประชุมเวลำ   :    เวลา 12.30 น. 

        (ลงช่ือ)        ชูวิทย์  ธงภักดิ์       ผูจ้ดบันทึกรายงานการประชุม 

                     (นายชูวิทย์ ธงภักดิ์) 

     เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาฝาย 


